

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị.

Công tác nắm bắt tình hình, tập hợp, phân tích ý kiến, kiến nghị của nhân dân được quan tâm, thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp trong cụm tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được Ủy ban MTTQ các cấp trong cụm chỉ đạo, hướng dẫn tốt chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp

tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương; hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì triển khai thường xuyên. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức linh động, hiệu quả. Năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp trong cụm đã vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và an sinh xã hội được hơn 181 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã triển khai xây mới, sửa chữa hơn 2.980 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 168 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 10.000 lượt người nghèo khám chữa bệnh, phát triển sản xuất. 4/9 tỉnh trong cụm được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo" và các chương trình phối hợp được MTTQ các cấp trong cụm triển khai thực hiện hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu Tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đồng thời chỉ rõ những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2024 để thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ các cấp trong cụm đạt được trong năm 2023; đề nghị quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch; khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt

nhiệm vụ quan trọng của hệ thống MTTQ các cấp trong năm 2024; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; chú trọng nắm bắt tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng báo cáo, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; xây dựng kế hoạch, định mức phân bổ các nguồn lực bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ, minh bạch, nhất là các đối tượng chính sách; quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện mô hình sáng tạo, điển hình để kịp thời biểu dương bằng hình thức phù hợp, nhân rộng trong cụm và trên phạm vi toàn quốc. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ các cấp đã bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023; Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình nhận cờ luân lưu, đảm nhiệm cụm trường cụm thi đua năm 2024.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.452, đoạn từ quốc lộ 39 xã Minh Khai đến đường ĐT.62 xã Chí Hòa có chiều dài khoảng 5,2km, quy mô đường cấp IV đồng bằng; tổng mức đầu tư khoảng 119 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 1/2023. Đến nay, đơn vị thi công đã thi công đào đắp nền đường đến lớp cấp phối đá dăm loại II đạt 3,7/5,2km; thi công láng nhựa khoảng 2,2/5,2km; thi công bê tông cốt thép 4,4/4,6km; lắp đặt rãnh dọc 0,8/1,5km; các hạng mục công tác đường đã cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện đạt khoảng 50%, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công. Hiện nay, dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng khoảng 1,4km chiều dài

tuyến tại 3 xã Minh Khai, Văn Lang và Chí Hòa, tập trung chủ yếu ở xã Minh Khai và vướng mặt 19 vị trí cốt điện cần được di chuyển thuộc quản lý của Công ty Điện lực Thái Bình. Hiện nay, công tác trích lục, trích đo đã hoàn thành, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt; UBND huyện Hưng Hà đã phê duyệt 4 phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 2,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường) - đơn vị phụ

trách công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án trên cần tập trung, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng. Huyện Hưng Hà chỉ đạo chính quyền các địa phương trong vùng dự án phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường) và nhà thầu thi công tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với vướng mắc mặt bằng tại vị trí Trường THPT Đông Hưng Hà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà tổ chức kiểm đếm và lập phương án

bồi thường điện tích bị ảnh hưởng của dự án để Trường THPT Đông Hưng Hà sớm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án xây lại hệ thống cống, dậu một cách hợp lý, đúng quy định. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành thi công trên diện tích đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, có phương án bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình lưu thông trên tuyến.

HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng được một mô hình thu hoạch sản ong, sản xuất tăng sản ong mật và sơ chế các sản phẩm mật ong... Đơn vị cũng đào tạo

5 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn cho 60 lượt người dân ở các cơ sở nuôi ong nhằm hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao, tiếp nhận thành công

quy trình kỹ thuật nuôi ong phù hợp với điều kiện của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Trung

tâm Nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới giới thiệu về kỹ thuật nuôi ong khai thác mật ở thùng kế; tham quan trại ong của Công ty, điểm sản xuất tăng sản ong mật và sơ chế các sản phẩm mật ong tại xã Minh Quang (Vũ Thư).

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 6/12

Sâu nặng nghĩa tình người lính Cụ Hồ

Cùng với triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phát động, Hội CCB tỉnh đã tổ chức đa dạng hoạt động chăm lo cho hội viên, giúp các CCB ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, thể hiện nghĩa tình sâu nặng của những người lính Cụ Hồ khi về với đời thường.

Chúng tôi đến thăm gia đình CCB Trần Văn Thụ, thôn Hữu, xã Mê Linh (Đông Hưng) đúng lúc ông đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà mới. Đầu năm 2023, ông được Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, huyện hỗ trợ 75 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà rộng 80m² với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng đã hoàn thành. CCB Trần Văn Thụ xúc động chia sẻ: Năm nay gia đình tôi sẽ đón tết trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang, chắc chắn. Kinh tế khó khăn nên dù đã sống gần hết đời người tôi vẫn chưa có khả năng xây được ngôi nhà kiên cố, rất may là Hội CCB tỉnh, huyện giúp đỡ tôi từng viên gạch, cánh cửa đến cả những vật dụng nhỏ nhất phục vụ cuộc sống.



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao quà hội viên nghèo xã Tây Phong (Tiên Hải).

Ông Trần Việt Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để chăm lo đời sống hội viên, đặc biệt là hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc hội CCB các huyện, thành phố rà soát, nắm bắt tình hình hội viên, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Các cấp hội xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ nghĩa tình đồng đội, hội viên ủng hộ 10.000 đồng/năm để xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, tặng sổ tiết kiệm cho CCB có hoàn cảnh khó khăn; phát động các phong trào thi đua "CCB gương mẫu", "CCB tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên; tổ chức thăm hỏi,

tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm. Năm 2023, Hội CCB tỉnh đã trích quỹ và vận động các doanh nhân CCB tặng 2.534 suất quà cho hội viên nghèo, tặng đồ tư trang chính sách với tổng số tiền hơn 860 triệu đồng; hội CCB các cấp tặng 7.239 suất quà trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho hội viên nghèo. Các cấp hội vận động trên 5.800 cán bộ, hội viên tham gia tu sửa, vệ sinh 228 đền thờ, nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa; MTTQ tỉnh xây dựng 4 nhà; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng 1 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng tặng hội viên nghèo, chủ cơ sở, công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 27.500 lao động với thu nhập bình quân từ 6 -

8 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh còn 0,32%, 93 hội cơ sở không còn hội viên nghèo. Thời gian tới, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục triển khai các phong trào thi đua tới các cấp hội; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng cho hội viên vay vốn, tạo điều kiện cho các hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo có điều kiện tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả giúp hội viên nâng cao đời sống, làm giàu cho gia đình và địa phương. Vận động các nguồn hỗ trợ chăm lo đời sống CCB, nhân rộng các mô hình, các lạc bộ, các mô hình điển hình trong các hoạt động tình nghĩa. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thân nhân hội viên, giúp đỡ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh,
Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ



Hội CCB huyện đã tích cực vận động hội viên giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội viên CCB huyện làm chủ doanh nghiệp, trang trại, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Nhiều hội viên chăn nuôi giỏi đã giúp đỡ những đồng đội khó khăn con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón trả chậm để đồng đội phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn huyện còn dưới 0,6%.

Ông Nguyễn Mạnh Cường,
Chủ tịch Hội CCB xã Mê Linh, huyện Đông Hưng



Những năm qua, Hội CCB xã Mê Linh luôn quan tâm chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nếu như đầu nhiệm kỳ toàn hội có 4 gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo thì đến nay Hội CCB xã đã giúp đỡ 3 gia đình hội viên thoát nghèo. Chúng tôi tập trung xây dựng quỹ tình nghĩa đạt 300.000 đồng/hội viên, trao tiền mặt, hỗ trợ sinh kế cho các hội viên nghèo và tạo việc làm cho thân nhân của họ để phát triển kinh tế gia đình. Từ những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho hội viên, CCB xã Mê Linh luôn đoàn kết, chấp hành tốt chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội CCB xã, thi đua phát triển kinh tế - xã hội đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TRƯỜNG THCS KỶ BẢ

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc

Mấy năm gần đây, trào lưu hút thuốc lá điện tử gia tăng, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh - những người rất hiếu kỳ, luôn tò mò và muốn khám phá. Trước thực trạng đó, Trường THCS Kỳ Bả (thành phố Thái Bình) đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh, từ đó xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Trường THCS Kỳ Bả cho biết: Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức đến học sinh mà còn là môi trường giáo dục, giúp hình thành nhân cách học sinh, do đó cần trong sạch và lành mạnh, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập. Hút thuốc lá nói chung, hút thuốc lá điện tử nói riêng tại trường học gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc giáo dục, rèn luyện nhân cách, tác động xấu đến sức

khỏe học sinh và môi trường giáo dục. Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, xây dựng "Trường học không khói thuốc", góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe, môi trường cho các em học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phối hợp với chính



Trường THCS Kỳ Bả đạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp tỉnh.

quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá ngoài cổng trường học. Thông qua đội sao đỏ, hôm thi tổ giác và hệ thống camera an ninh, nhà trường kịp thời phát hiện và phối hợp với phụ huynh xử lý những học sinh đem theo và sử dụng thuốc lá, thuốc

lá điện tử trong trường học. Học sinh nào hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường khi bị phát hiện sẽ bị hạ hạnh kiểm. Thực tế hiện nay học sinh quá dễ dàng để mua thuốc lá điện tử qua mạng internet hay tại các cửa hàng. Việc học sinh hút

thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Các em học sinh THCS, nhất là học sinh khối lớp 8, lớp 9 thường muốn chứng tỏ mình trong khi nhận thức chưa toàn diện nên dễ bị rủ rê, lôi kéo, do đó một số em tập hút thuốc lá điện tử hoặc mang thuốc lá điện tử đến trường. Để thực hiện mục tiêu nói không với khói thuốc lá, có giáo viên Thị Hồng Thanh, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Kỳ Bả thông tin: Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 có hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh. Nhờ đó, nhà trường đã thành lập nhóm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh với sự tham gia đầy đủ của Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Liên đội và các giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Công nghệ...

Ngay từ đầu năm học, Liên đội đã thành lập đội phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, lực lượng nòng cốt chính là các em học sinh, phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm. Cùng với đó, các hoạt động ngoại khóa bổ ích, hấp dẫn được Liên đội thường xuyên tổ chức đã tạo sân chơi lành mạnh, kết nối tinh thần đoàn kết trong học sinh, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, thuốc lá, thuốc lá điện tử. Đặc biệt, Liên đội tích cực tham gia hưởng ứng hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp thành phố, cấp tỉnh, đều đạt giải nhất. Là một trong những thành viên tích cực tham gia hội thi, em Vũ Phúc Nhật Minh, lớp 9A5 chia sẻ: Trong quá trình luyện tập, chúng em đã tìm hiểu và tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, ý nghĩa về tác hại của thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng và

cách phòng, chống. Trước đó, nhiều bạn nghĩ thuốc lá điện tử là vô hại nhưng thực tế không phải vậy, nó vô cùng độc hại. Sau khi tham gia hội thi, chúng em đã tích cực tuyên truyền bạn bè không nên thử hút thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng. Chúng em mong sẽ có một môi trường không khói thuốc, đặc biệt là trường học. Bên cạnh giải pháp của nhà trường còn là trách nhiệm của gia đình trong việc quan tâm chăm sóc, quản lý, trò chuyện, tiếp cận sinh hoạt hàng ngày của con em mình, đặc biệt là các mối quan hệ bạn bè của con em mình, khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động ngoại khóa, hướng tới lối sống lành mạnh; giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các em thành xa thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng.

MINH NGUYỄN